



**HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA  
HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN  
HẾT TRÍ KHÔN VÀ  
VÀ HẾT SỨC BẠN**

# CHUA NHẬT, Mồng Ba Tháng 11, 2024 TUẦN THỨ XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN—B

## SUY NIỆM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

### YÊU THƯƠNG

Giới răn trọng nhất là chi?  
Nhóm người Luật Sĩ, đôi khi hỏi dò.  
Thử xem định liệu dờ trò,  
Giê-su hiểu thấu, thước đo lòng người.  
Tinh tường Chúa đáp đôi lời,  
Yêu thương Thiên Chúa, cao vời trước tiên.  
Giới răn thứ nhất hướng thiên,  
Thứ hai yêu mến, tới phiên người phàm.  
Hai điều kết hợp phải làm,  
Yêu người yêu Chúa, bao hàm tha nhân.  
Đôi điều tóm gọn cho cân,  
Thực hành đức ái, tinh thần mến yêu.  
Yêu thương chia sẻ thật nhiều,  
Khả năng tài trí, những điều dễ thương.  
Con người cần chỗ tựa nương,  
Phụng thờ Thiên Chúa, dẫn đường tha nhân.  
LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mc 12, 28b-34

Từ lâu, người Mỹ đã bị mê hoặc bởi các buổi tranh luận công khai. Những người nông dân đứng trên cánh đồng lầy lội hàng giờ để nghe Lincoln và Douglas tranh chấp nhau trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1860. Cuộc tranh luận trên truyền hình giữa Kennedy và Nixon năm 1960 đã thu hút cả nước. Ngày nay, các hãng truyền hình tin tức dây cáp và trang mạng xã hội phân tích từng lời nói của các ứng cử viên. Chúng ta vẫn thích chứng kiến những cuộc tranh chấp công khai, hợp lý nhằm phục vụ đất nước chúng ta.

Vào thời Chúa Giê-su, Ngài cũng thu hút sự chú ý với tư cách là một nhà tranh luận công khai. Thánh Máccô kể cho chúng ta nghe: "Một thầy kinh sư đến gần, nghe họ tranh luận với nhau, thấy Ngài đối đáp hay, liền hỏi Ngài: 'Điều răn nào đứng đầu?'" Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ của Chúa Giê-su là giới răn kếp yêu Chúa và yêu người lân cận. Hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu đề cập đến tầm quan trọng của việc "hết tâm trí" yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa không chỉ đơn giản là vấn đề tình cảm, lòng trung thành, làm việc tốt và sự cống hiến tôn giáo. Nó đòi hỏi tinh thần tham gia trí tuệ trung thực và mãnh liệt - giống như một nhà tranh luận lão luyện.

Làm thế nào để chúng ta thực hành điều này một cách thực tế? Một cách thực hành đơn giản là coi mình là người suốt đời cần phải học luyện. Dành thời gian để đọc, nghiên cứu sách, tham gia các lớp học trực tuyến và có lẽ khó khăn nhất là tham gia vào cuộc trò chuyện cởi mở, trung thực và mở tâm hồn với những người có suy nghĩ khác với chúng ta. Tất cả đều là những phương cách tuyệt vời để giúp chúng ta yêu Thiên Chúa bằng tâm trí. Đất nước và Giáo hội của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào những tâm hồn yêu mến Thiên Chúa bằng tâm trí của họ như vậy. Chúng ta hãy cam kết yêu mến Chúa bằng tất cả tâm trí chúng ta trong việc theo đuổi lẽ thật mà không hề biết mệt mỏi.

--- LM. John Muir © LPI chia sẻ dựa theo Máccô 12:28b-34

### MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

⇒ **Chủ Nhật 10 Tháng 11, 2024 :**  
**Ô/B Nguyễn Đ. Hạnh + Thủy**  
**dâng của lễ**

\* **Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 11, 2024:**  
**Cộng Đoàn ĐMLT sẽ có đọc kinh**  
**chung vào lúc 7 giờ tối tại**  
**nhà nguyện**

⇒ **Chủ Nhật 24 Tháng 11, 2024 :**  
**Lễ Chúa Kitô Vua**

**Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng Bốn Mạng**  
**THÁNH LỄ VIỆT NAM hàng tuần**  
**vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật**



### CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI MỘT, 2024

#### Cầu cho những ai đã mất con



Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn trước cái chết của con mình tìm được sự nâng đỡ của cộng đoàn và cảm nghiệm sự bình an và an ủi trong tâm hồn từ Chúa Thánh Thần.



### TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

**Oct. 26 & Oct. 27, 2024**

**Trong Các Thánh Lễ : \$ 10,540.00**

**Qua Trang Mạng : \$ 955.00**

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: [www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)

Mọi thắc mắc liên quan đến các  
**Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ &  
GIÁO LÝ TÂN TÔNG.**

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí  
qua văn phòng Giáo Xứ số phone  
951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



### BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung

Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo

Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thuởng